



บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
Infinite Technology Corporation Co.,Ltd.



คุณมนตรี วรรณ  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



ได้รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 9

- มิติการให้ความสำคัญต่อลูกค้า (Customer Focus)
- มิติความเป็นผู้นำของผู้บริหารกิจการและการสร้างทีม (Leadership & Team Building)
- มิติการสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)

### รายละเอียด

บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ก่อตั้งโดย คุณมนตรี วรรณ เมื่อปี พ.ศ. 2541 ดำเนินธุรกิจทำการวิจัยเพื่อสร้างและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ระบบคิวอัตโนมัติ (Queuing Management) ระบบบริหารจัดการจอดรถยนต์ (Parking Management) มิเตอร์พร้อมพริ้นเตอร์ สำหรับรถแท็กซี่ และตู้ตรวจการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Red Box / E-Guard Pro)

คุณมนตรี สำเร็จการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คุณมนตรีเป็นหนึ่งในสองของวิศวกรไทยที่ร่วมทีมวิศวกรต่างชาติทำวิจัยเครื่องรับ Pager ในยุคแรก หลังจากที่คุณมนตรีสะสมประสบการณ์ในบริษัทเอกชนอยู่ระยะหนึ่งและได้พบว่าสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้มีราคาสูงเพราะนำเข้าจากต่างประเทศ และมีปัญหาในการปรับใช้กับ Lifestyle ของคนไทย จึงร่วมกับเพื่อนร่วมสถาบันจัดตั้งบริษัทขึ้น โดยมุ่งเน้นงาน วิจัย พัฒนา เพื่อผลิตและจัดจำหน่าย สินค้าที่ตอบรับต่อความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง รวมทั้งมีบริการหลังการขายอย่างครบวงจร

ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 ได้รับการส่งเสริมจาก BOI ในด้านการออกแบบและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ ผลงานชิ้นแรกที่สร้างทั้งชื่อเสียงและรายได้ คือ ระบบคิวอัตโนมัติซึ่งมีราคาประหยัดกว่าสินค้านำเข้า โดยมีส่วนแบ่งรายได้ทางการตลาด 60%, ระบบบริหารที่จอดรถยนต์ในอาคารขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นอาคารสำนักงานหรือห้างสรรพสินค้า ซึ่งเป็นการเอาระบบ RFID เข้ามาใช้ ช่วยลดปัญหาแรงงาน สามารถบอกตำแหน่งที่จอดรถที่ว่างในแต่ละชั้น พร้อมทั้งสามารถเก็บเงินหรือหักเงินได้โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาต่อยอดไปสู่สินค้าใหม่ๆ เช่น ระบบมิเตอร์ในแท็กซี่ที่สามารถพิมพ์ใบเสร็จให้ผู้โดยสารได้ทันที รวมทั้งระบบตู้แดงของสายตรวจที่พัฒนาจนเป็นตู้ตรวจการที่ใช้สำหรับแจ้งภัย บันทึกภาพผ่านกล้อง CCTV ที่สามารถตรวจสอบสายตรงได้อย่างแม่นยำ และมีการเชื่อมต่อสัญญาณฉุกเฉินไปยังสถานีตำรวจ

ทั้งนี้ บริษัทตั้งเป้ายขยายตลาดภายในประเทศครอบคลุมไปยังกลุ่มลูกค้ารายเล็ก เช่น ร้านอาหาร โรงพยาบาล ในขณะที่ขยายตลาดไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ พม่า มาเลเซีย ลาว โดยเน้นกลุ่มธนาคาร และห้างสรรพสินค้า โดยเน้นระบบคิวอัตโนมัติ และระบบบริหารที่จอดรถยนต์เป็นจุดขายหลัก

### ความโดดเด่น

บริษัทโดดเด่นในมิติการให้ความสำคัญต่อลูกค้า (Customer Focus) จากความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยและพัฒนาของตนเองขึ้นมา โดยให้มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าคู่แข่งต่างประเทศ ทำให้บริษัทมีอัตราเติบโตสูง รวมถึงมิติความเป็นผู้นำของผู้บริหารกิจการและการสร้างทีม (Leadership & Team Building) โดยนางองค์กรให้ประสบความสำเร็จ ด้วยแนวคิดและการจัดการที่สมัยใหม่ โดยเน้นความเป็นองค์กรที่มีความกะทัดรัด มีประสิทธิภาพสามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง และมิติการสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ด้วยการมีความคิดริเริ่มในการทำธุรกิจจากงานวิจัยของตนเอง นำมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายสามารถทดแทนการนำเข้า ส่งผลให้ผู้บริโภคได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่ย่อมเยา